

กสทช.ถกกลงมติ'ดีลทรูดีแทค' จ่อออก'มาตรการเฉพาะ'คุม

กรุงเทพธุรกิจ ● เปิดวาระประชุมบอร์ด
กสทช.วันนี้ คุยพิจารณากรอบเวลา "ดีลควบรวมทรู ดีแทค" หลังต้องการความชัดเจน จะให้เวลานานเท่าใด ล่าสุด "กฤษฎีกา" ตอบหนังสือชี้แจงระบุไม่ขอออกความเห็นกรณีอำนาจ ย้ำ "กสทช." มีเครื่องมือใช้พิจารณาดีลอยู่แล้วและมีคดีศาลปกครอง เชื้อบอร์ตรอดดูท่าที ก่อนสั่งสำนักงานฯ ยกร่าง "มาตรการเฉพาะคุมการรวมธุรกิจ"

ผู้สื่อข่าวรายงาน วันนี้ (10 ส.ค.) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะมีการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) มีวาระการพิจารณาประเด็นการควบรวมธุรกิจ ระหว่าง บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค)

ประเด็นการควบรวมธุรกิจ กำหนดเป็นระเบียบวาระที่ 5 พิจารณา กำหนดเวลาและวิธีการลงมติการรวมธุรกิจระหว่างทรูและดีแทค โดยมีข้อเสนอพิจารณาเพื่อกำหนดเวลา และวิธีการลงมติการรวมธุรกิจระหว่างทรูและดีแทค ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2565 บอร์ด มีมติมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการและข้อมูลเชิงประจักษ์เพิ่มเติม

เนื่องจากข้อมูลที่สำนักงาน กสทช. นำเสนอมายังไม่ครบถ้วนและรอบด้านเพียงพอ ยังขาดข้อมูลสำคัญในหลายประเด็นเพื่อประกอบการพิจารณาผลกระทบในด้านต่างๆ และเพื่อนำไปสู่มาตรการในการป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาด หรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายและเป็นการป้องกันผลกระทบ และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อตลาดและอุตสาหกรรมตลอดจนประชาชนผู้ใช้บริการ

ขณะที่ วาระสำคัญ ที่จะต้องถกหารือกันในวันนี้ คือ กรอบเวลาการพิจารณา

อ่านต่อหน้า | 4

▶ ต่อจากหน้า 1

กสทช.

โดยปัจจุบัน กสทช.ยังไม่ได้มีพิจารณา กำหนดเวลา และวิธีการลงมติการรวมธุรกิจระหว่างทรูและดีแทคที่ชัดเจน ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสาธารณะ ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีหนังสือลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 แจ้ง ผลพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ซึ่งมีความเห็นว่าประเด็นที่สำนักงาน กสทช. หรือ เป็นกรณีที่อยู่ในความสนใจสาธารณะ

ทั้งเห็นว่า ประเด็นที่สำนักงาน กสทช. หรือ เป็นกรณีที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของ กสทช. โดยเฉพาะ รวมทั้งปรากฏข้อเท็จจริงว่าประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม ที่เป็นเครื่องมือของ กสทช. ในการพิจารณาดำเนินการมีการฟ้องร้องเพิกถอนอยู่ในศาลปกครอง ซึ่งกรรมการกฤษฎีกาจะไม่พิจารณาให้ความเห็นรวมถึง ความไม่ชัดเจนว่า การรายงานของทรูและดีแทคถือเป็นการดำเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา 19 มกราคม 2561 และถือว่าได้รับอนุญาตแล้วหรือไม่ตามข้อ 6 ของประกาศฯ ฉบับดังกล่าว อาจส่งผลให้ กสทช. ไม่อาจอธิบาย และไม่อาจยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในชั้นศาลด้วยเหตุที่ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศของ กสทช.

เร่งหาเดดไลน์กรอบพิจารณา

แหล่งข่าวจากสำนักงาน กสทช. ระบุว่า การประชุมวันนี้ เป็นเพราะมีกรรมการ กสทช.บางท่านต้องการทราบกรอบเวลาในการดำเนินการเรื่องนี้ให้แน่ชัดว่า จะต้องให้แล้วเสร็จภายในเมื่อไรอย่างไร และกระบวนการทำงาน

ของตัวสำนักงาน กสทช.ที่ต้องรวบรวมผลสรุปการรวมธุรกิจจากอนุกรรมการ ทั้ง 4 คณะที่ได้สั่งให้ไปแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหารายละเอียดนั้น จะครบถ้วนเมื่อใด และหากกรรมการ กสทช.บางคนเห็นว่า ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการลงมติอีก จำเป็นต้องมีการสั่งให้ไปเพิ่มเติมเนื้อหาตรงส่วนได้อีกบ้าง

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังต้องมีการหารือในประเด็นวาระข้อที่ 3.2 ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) โดย

เห็นว่า ประเด็นที่สำนักงาน กสทช. ขอหารือ เกี่ยวกับอำนาจของ กสทช.ในการพิจารณาการขอรวมธุรกิจระหว่างทรูและดีแทค เป็นกรณีที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของ กสทช. โดยเฉพาะ

รวมทั้ง ปรากฏข้อเท็จจริงว่าประกาศ กสทช.เรื่อง มาตรการการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม ที่เป็นเครื่องมือของ กสทช. ในการพิจารณาดำเนินการ อีกทั้งยังมีการฟ้องร้องเพิกถอนอยู่ในศาลปกครอง ซึ่งกรรมการกฤษฎีกาจะไม่พิจารณาให้ความเห็น โดยหนังสือที่ตอบกลับมานี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่า กสทช.มีอำนาจในการพิจารณาการขอควบรวมธุรกิจว่าจะพิจารณาว่าจะให้เอกชนควบรวมหรือไม่

เล็งยกร่างมาตรการเฉพาะ

แหล่งข่าวจาก กสทช. เปิดเผยอีกว่า ในประเด็นการขอควบรวมนั้น หากในท้ายที่สุดมีการอนุญาตให้ควบรวมกิจการ บอร์ด กสทช.จำเป็นต้องเขียนมาตรการเฉพาะ เพื่อกำหนดเป็นเงื่อนไขในการควบรวมกิจการ ซึ่งบอร์ดมีความกังวลในแง่ของการพิจารณา เพราะไม่อยากตกเป็นจำเลยสังคมในประเด็นที่เอื้อเอกชน

ดังนั้น การกำหนดมาตรการเฉพาะ จำเป็นต้องใช้ยาแรง ซึ่งหากพิจารณา

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,400

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 10 สิงหาคม 2565

ปีที่: 35

ฉบับที่: 12181

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 4

Col.Inch: 61.53

Ad Value: 86,142

PRValue (x3): 258,426

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กสทช.ถกงบมติ'ดีลทรูดีแทค' จ่อออก'มาตรการเฉพาะ'คุม

จากกรณีศึกษาในต่างประเทศ ก็มีทั้ง หากอนุญาตให้ควบรวม ก็จำเป็นต้อง ให้เอกชนที่ขอควบรวมขายคืนคลื่น ความถี่ออกมา 50-100 เมกะเฮิร์ตซ์ เพื่อ จำกัดขนาดของบริษัทใหม่ที่เกิดขึ้น หลังจากการควบรวม ไม่ให้มีขนาด ที่ใหญ่เกินไป หรืออาจกำหนดให้ ควบรวมธุรกิจเฉพาะบริษัทแม่ส่วน บริษัทลูกห้ามดำเนินการเด็ดขาด

อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นว่า ใคร จะเป็นผู้รับผิดชอบในการยกวางฯ มาตรการเฉพาะดังกล่าวนี้ซึ่งแท้ที่จริง แล้ว คืออำนาจของบอร์ด แต่บอร์ด อาจจะสั่งให้สำนักงาน กสทช.หรือว่า จ้างที่ปรึกษาภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งการกำหนดมาตรการเฉพาะค่อนข้าง เป็นเรื่องที่ยาก เพราะหากมีการกำหนด ให้เอกชนขายคืนคลื่นความถี่มา ประเด็น อยู่ที่ว่าแล้วใครจะเป็นผู้มาประมูล เพราะในประเทศไทย ก็มีผู้เล่นในตลาด เพียง 3 ราย ซึ่งก็เหลือเพียง เอไอเอส แต่เอไอเอสไม่มีสิทธิที่จะเข้าประมูล ได้อยู่แล้ว หรือถ้าหากกสทช.พิจารณา เก็บคลื่นไว้ ก็จะเป็นการใช้ทรัพยากร ไม่เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในประเด็นนี้ จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ให้มากที่สุด



ไฟเขียว TRUE-DTAC!

ระทึกใจ!! กันหน้าดูว่าวันนี้ (10 ส.ค.)
ดีลใหญ่ระดับเจ้าสัว TRUE กับ DTAC
จะผ่านโลดแบบมีเงื่อนไขพิเศษอะไร
ออกมาให้ได้ฮือฮา

หลังจาก **กสทช.** ยื้อเวลาการตัดสินใจ
ดีลนี้ให้ ผ่านหรือไม่ผ่านมานาน
ท่ามกลางแรงกดดันแรงต่อเนื่องจนทำให้
กลายเป็นดีลสุดระทึกอีกดีลของปีก็ได้
แต่ถ้าวัดจากราคาหุ้นยอมรับว่า
ตลาดมองไปแล้วว่า **“โอกาสผ่าน” “สูงกว่า”**
ไม่ผ่านแต่ที่ยังแทงก็เพราะต้องมี **“อุปสรรค”**
ที่สมน้ำสมเนื้อไม่ให้มองว่าเข้าข้าง
ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง

ไม่จันคงไม่ได้เห็นราคาหุ้น TRUE
กลับขึ้นมาแตะ 5 บาทได้อีกครั้งซึ่งเท่ากับ
ราคาเตรียมสวอปหุ้น ตามที่ประกาศไว้
ส่วนราคาหุ้น DTAC ไม่ผันผวนมาอยู่ที่
47.00 บาทแทบจะไม่เปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขที่ว่าตั้งแต่เบาๆ ซอฟต์แวร์
จำกัดผลกระทบแค่ 2 บริษัท หรือ
จะไปจนถึงฮาร์ดคอสุดโต่ง ได้เห็นเงื่อนไข
รอบทั้งอุตสาหกรรมไปเลยซึ่งล้วนแต่มีผล
ต่อราคาหุ้นนั้นนั่น ...

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/บทความ

วันที่: พุธ 10 สิงหาคม 2565

ปีที่: 28

ฉบับที่: 6995

หน้า: 2(บน)

Col.Inch: 49.11

Ad Value: 41,743.50

PRValue (x3): 125,230.50

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ชีพายุ ทะลุฟ้า: คำตอบมีแล้ว..รอเพียงวิธีทำ!?

วันนี้ (10 ส.ค.) ทั้งนักลงทุนและผู้ถือหุ้นบริษัท
ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE และ
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
หรือ DTAC กำลังใจจดใจจ่อกับไฮม์ไลน์สำคัญคือการ
ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) วาระสำคัญ
เรื่องการควมรวม TRUE-DTAC ว่าผลประชุมจะออก
มาหน้าไหน..!?

1) ไม่มีข้อสรุปเลื่อนไปก่อน เหตุสำนักงานกสทช.จัดทำ
รายงานวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม 6 ประเด็น เสร็จไม่ทันที่จะ
นำเสนอเข้าที่ประชุมกสทช.วันนี้ 2) มีมติให้ควมรวมกิจการ
อย่างมีเงื่อนไข และ 3) ไม่เห็นชอบให้ควมรวมกิจการ

เมื่อดูตามรูปการแล้วเป็นไปได้มากที่สุด “กสทช.ไม่มี
ข้อสรุปและเลื่อนไปก่อน” ด้วยความที่สำนักงานกสทช.

ไม่น่าจะสรุปวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม 6 ประเด็นที่ว่าก็คือ
1) วิเคราะห์โครงสร้างการรวมธุรกิจใหม่ 2) ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นต่อการแข่งขันในตลาด 3) ผลดีต่อผู้บริโภค
4) ข้อได้เปรียบคู่แข่งในการถือครองคลื่น 5) แนวทางลด
อัตราค่าบริการการรักษาคุณภาพการบริการ 6) มาตรการ
ส่งเสริมการให้บริการ ด้วยเวลาอันจำกัดเพียงสัปดาห์
เดียวเท่านั้น

ท่ามกลางเสียงคัดค้านที่มีน้ำหนักอยู่ไม่น้อย อย่าง
กรณีดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธาน TDRI เปิด
หน้าค้านว่า ไม่เห็นด้วยกับการควมรวมกิจการ TRUE-DTAC

ชีพายุ ทะลุฟ้า

● ช่างชัย สวงวงศ์
chanchai2001.kh@gmail.com

คำตอบมีแล้ว..รอเพียงวิธีทำ!?

หากปล่อยให้มีการควมรวมกิจการประเทศไทยคงจะเปลี่ยน
ผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลมากขึ้น

“คนที่ทำมาหากินกับการค้าขายออนไลน์ คนตัวเล็ก
ตัวน้อยต่อไปจะต้องจ่ายค่าโทรศัพท์ ค่ามือถือ ค่าอินเทอร์เน็ต
ที่แพง จะยังมีเงินในกระเป๋าน้อยลงไปอีก จึงไม่ยากให้มี
การควมรวมกรณีแบบนี้”

จากผลการศึกษาพบว่าหากเปลี่ยนจากผู้ให้บริการจาก
4 ราย เหลือ 3 ราย ค่าบริการจะปรับขึ้น 5-6% แต่หาก
เปลี่ยนจาก 3 ราย เหลือ 2 ราย ค่าบริการจะปรับขึ้น
เป็น 20-30%

ขณะที่ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล ในฐานะนักวิชาการ
ที่ทำรายงานการควมรวมกิจการระหว่าง TRUE-DTAC และ
ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการกสทช.ถึง 2 คณะ (อนุกรรมการ
ด้านเศรษฐศาสตร์และอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและ
สิทธิพลเมือง) ระบุว่า การศึกษาผลกระทบจากการควมรวม
กิจการด้านเศรษฐศาสตร์ มีการตั้งสมมติฐานหลาย ๆ แบบ
เช่น ควมรวมแล้วผู้ให้บริการต้นทุนจะลดลงแค่ไหนและ

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/บทความ

วันที่: พุธ 10 สิงหาคม 2565

ปีที่: 28

ฉบับที่: 6995

หน้า: 2(บน)

Col.Inch: 49.11

Ad Value: 41,743.50

PRValue (x3): 125,230.50

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ชีพายุ ทะลุฟ้า: คำตอบมีแล้ว..รอเพียงวิธีทำ!?

ผู้ให้บริการมีโอกาสฮั้วกันมากน้อยแค่ไหน..!
จากการทำแบบจำลอง พบว่า การที่ผู้ให้บริการ
โครงข่ายโทรศัพท์มือถือลดลงจาก 3 ราย เหลือเพียง
2 รายนั้น ตลาดจะเกิดการกระจุกตัวมากขึ้นและมีผล
ต่อราคาค่าบริการภายหลังการควบรวม ตัวเลขอยู่ระหว่าง
5-200% ขึ้นอยู่กับว่าจะมีการฮั้วกันมากน้อยแค่ไหน..
ที่สำคัญธุรกิจโทรคมนาคมถือเป็นสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน หากมีการควบรวมกิจการจะส่งผลให้จีดีพีลดลง
0.05-2% หรือประมาณ 10,000-300,000 ล้านบาท ส่วน
เงินเพื่อเพิ่มขึ้น 0.05-2% และหากไม่มีการกำกับดูแล
หลังมีการควบรวมกิจการ มิเช่นนั้นจะเกิดผลกระทบต่อ
ผู้บริโภคแน่นอน..
จากผลการศึกษาการควบรวมกิจการมีตัวอย่างที่
ประเทศในสหภาพยุโรป ที่มีการอนุญาตให้ควบรวมกิจการ
โทรคมนาคมได้ ส่วนใหญ่มีผู้ให้บริการ 4 รายหลัก ลด
เหลือ 3 ราย มีประเทศเดียวในโลกคือ ฟิลิปปินส์ ที่
อนุญาตให้มีการควบรวมกิจการโทรคมนาคมจาก 3 ราย
เหลือ 2 ราย
จึงไม่แปลกใจว่าบอร์ดกสทช.ทั้ง 5 คน ทำไมถึงต้อง
ตั้งโจทย์ให้ไปหาข้อดีจากการควบกิจการมาเพิ่มเติมเพื่อ
หักล้างข้อเสีย..ที่ดูจะมีน้ำหนักมากกว่า..แต่ก็ไม่วินิจฉัยว่า
จริง ๆ แล้วคำตอบเรื่องควบรวมมันมีอยู่แล้ว..เพียงแต่
“ต้องหาวิธีทำ” ให้มันดูสอดคล้องกับคำตอบเท่านั้นเอง..! ■
>>...เลิกเซียวหงส์ (แกน)

ย้ำบอร์ด กสทช.10ส.ค.นี้ ยังไม่ฟันธงดีลทรู-ดีแทค

แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมบอร์ด กสทช. ในวันที่ 10 ส.ค. นี้ ยังไม่มีการนำวาระการพิจารณาเรื่องโครงการควบรวมของทรู-ดีแทค เข้าที่ประชุม เนื่องจากการประชุมบอร์ด กสทช. ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ส.ค. คณะกรรมการ กสทช. ทั้ง 5 ราย เห็นว่าผลการศึกษา โดยสำนักงาน กสทช. การจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะหรือโพลล์กรุป โดยคณะอนุกรรมการ 4 คณะที่ตั้งขึ้น รวมถึงผลศึกษาจากจุฬาฯและเอกชนยังไม่ครบถ้วน จึงมีมติให้ทางสำนักงาน กสทช.รวบรวมข้อมูลมาเสนอให้บอร์ด กสทช. เพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้ข้อมูลดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างรวบรวมยังไม่แล้วเสร็จ

ในการประชุมอาจมีการหารือในเรื่องกรอบระยะเวลาในการควบรวมว่าดำเนินการอย่างไรต่อไป ซึ่งตอนนี้ทางบอร์ดต้องรอข้อมูลใหม่จากทางสำนักงานก่อน และเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็ยังไม่สามารถตอบได้ว่า กระบวนการต่าง ๆ จะจบเร็วหรือช้า หากมีมติไม่ให้ควบรวมก็จะมีขั้นตอนแบบหนึ่ง หรือหากอนุญาตให้ควบรวมแล้วกำหนดเงื่อนไขและมาตรการเฉพาะ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับตลาดโทรคมนาคมและผู้บริโภค ในกรณีนี้ก็จะขึ้นอยู่กับบอร์ดจะมอบหมายให้ฝ่ายใดเป็นผู้ร่างเงื่อนไขและมาตรการเฉพาะนี้ แต่คงไม่ใช่คณะอนุกรรมการ 4 คณะที่ตั้งขึ้น เพื่อจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ หรือโพลล์กรุป ซึ่งได้หมดวาระหน้าที่ไปแล้ว.

มหาภาพย์TRUE-DTAC กสทช.เลื่อนสรุป10ก.ย.

#TRUE #DTAC #ทับทิม - กสทช. ยังไม่สรุปควมรวม TRUE-DTAC วันนี้ รอสำนักงานส่งข้อมูลเพิ่มเติม 6 ประเด็น คาดใช้เวลา 2 สัปดาห์ ก่อนพิจารณาเคาะขั้นสุดท้าย 10 ก.ย.นี้ ด้านนักวิเคราะห์ก็ยังมั่นใจได้ควมรวมปีนี้ แม้มีเงื่อนไขแต่ไม่เป็นอุปสรรค เชื่อไม่เรียกคืนคลื่น และไม่ต้องเยียวยา

ADVANC

→ → → อ่านหน้า 2

➔ มหาภาพย์ (ต่อจากหน้า 1)

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการสำนักงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า วันนี้ (10 ส.ค.2565) จะยังไม่มีการประชุมคณะกรรมการกสทช.เพื่อพิจารณาเรื่องการบูรณาการระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE และบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC เนื่องจากทางสำนักงานกสทช. ยังอยู่ระหว่างเร่งจัดทำกรวิเคราะห์ที่มีหลักฐานทางวิชาการและข้อมูลเชิงประจักษ์รองรับเพิ่มเติมในประเด็น 6 ข้อตามที่คณะกรรมการกสทช. มอบหมายมาเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

● **คาดเลื่อนประชุม 1 เดือน**

แหล่งข่าวจากสำนักงาน กสทช. กล่าวว่า ทางสำนักงาน อยู่ระหว่างรวบรวมผลการศึกษาทั้ง 6 ข้อ เพื่อนำเสนอให้กับคณะกรรมการกสทช.ทั้ง 5 ท่าน คาดว่า จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน เบื้องต้นคาดว่าคณะกรรมการกสทช.ทั้ง 5 ท่านจะประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว

ได้ประมาณวันที่ 10 กันยายน 2565 โดยหากไม่มีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลส่วนอื่นใดเพิ่มเติม คาดว่า จะสามารถลงมติได้ในวันดังกล่าว

สำหรับรายละเอียดที่สำนักงานกสทช.ให้ความสำคัญในการศึกษารวบรวมข้อมูลคือ 1.ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้งหมดที่บริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวม (New Co) จะได้ครอบครอง, วิเคราะห์การถือครองคลื่นของบริษัท New Co ว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบและมีผลต่อการแข่งขันในตลาดหรือไม่อย่างไร, ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการบริหารจัดการ, การดำเนินธุรกิจ, การแข่งขันในอุตสาหกรรมตลาดของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่บริษัท New Co เข้าเป็นผู้มีอำนาจควบคุม, และการวิเคราะห์แนวทางในการลดผลกระทบต่อผู้บริโภคในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

“การศึกษาต้องทำให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง ดังนั้นคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการไม่ต่ำกว่า 2 สัปดาห์ จากนั้นต้องนำมาสรุปเพื่อนำเสนอให้กับคณะกรรมการกสทช.ทั้ง 5 ท่าน ดังนั้นก็คาดว่าจะน่าจะจัดประชุมได้ประมาณวันที่ 10 กันยายน 2565 ทั้งนี้หากไม่มีข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมก็คาดว่าจะมีมติทางใด ทางหนึ่งออกมา”

● **มั่นใจควมรวมปีนี้**

นายพิสุทธิ งามวิจิตรวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ยังคงรอผลการจัดตั้ง New Co ระหว่าง TRUE กับ DTAC ได้ภายในปี 2565 นี้ โดยหากคณะกรรมการ กสทช. มีมติอนุมัติการควบรวมทั้ง 2 บริษัทภายในเดือนกันยายน 2565 คาดว่า 1.เกณฑ์การกำกับ ควบคุมของกสทช.จะไม่รุนแรง เช่นคงระดับราคาค่าบริการต่ำสุด ณ ปัจจุบันไว้อย่างน้อย 5 ปี ลงทุน 5G ให้ครอบคลุมทั่วประเทศในระยะเวลาที่กำหนด ศูนย์บริการไว้ให้ครอบคลุม 2.ไม่สามารถเรียก

คืนคลื่นที่ซ้ำซ้อนกันได้ 3.ไม่มีการเยียวยาค่าคลื่นให้ AIS อย่างไรก็ดีเนื่องจากราคา TRUE และ DTAC ขึ้นมาใกล้กับราคาเสนอซื้อแล้ว จึงแนะนำรออ่อนตัวก่อน

นายณเดชม มุจรินทร์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษา การลงทุน เอฟเอสเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ราคาหุ้น TRUE กับ DTAC จะได้รับปัจจัยกดดันให้เคลื่อนไหวต่ำกว่าราคาเสนอซื้อออปเพอร์ (Tender Offer) ของ DTAC ซึ่งจะอยู่ที่ 47.76 บาท และ TRUE อยู่ที่ราคา 5.09 บาท แต่ยังคงชอบ ADVANC เนื่องจากการควบรวมกิจการของ TRUE-DTAC จะไม่กระทบกับศักยภาพแข่งขันของ ADVANC ปัจจัยกดดันระยะสั้นของอุตสาหกรรม คือบรรยากาศการแข่งขันที่รุนแรงก่อนควมรวม แม้ระยะสั้น ADVANC จะสามารถช่วงชิงลูกค้าเข้ามาเพิ่มได้ แต่รายได้-กำไรจะลดลงจากใช้โปรโมชันลดราคาแพ็คเกจ เบื้องต้นคาดการณ์กำไรสุทธิทั้งปี 2565 ของ ADVANC ที่ 27,504 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.16%YoY

อย่างไรก็ตามฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และการครอบครองคลื่นที่มากที่สุดในอุตสาหกรรม หลังทำสัญญา กับ NT ในเดือนกรกฎาคม 2565 ประกอบด้วย 1.คลื่น 700 MHz จำนวน 50 MHz 2.คลื่น 900 MHz จำนวน 20 MHz 3. คลื่น 1800 MHz จำนวน 40 MHz 4. คลื่น 2100 MHz จำนวน 30 MHz 5. คลื่น 2600 MHz จำนวน 100 MHz และ 6. คลื่น 26000 MHz จำนวน 1200 MHz สามารถต่อยอดเทคโนโลยี 5G ได้อย่างมีนัยสำคัญ และจะเสริมศักยภาพการให้บริการทั้งกับลูกค้าบุคคล และลูกค้าองค์กร, การต่อยอดทางธุรกิจด้านต่างๆ รวมถึงลดการลงทุนกรณีการเข้าประมูลคลื่นความถี่เพิ่มเติมในอนาคต ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนความยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว จึงแนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 250 บาท

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: พุธ 10 สิงหาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15077

หน้า: 6(ล่าง)

Col.Inch: 51.26

Ad Value: 64,075

PRValue (x3): 192,225

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: หมุนตามทุน: การปรับตัวเพื่อประโยชน์ของประชาชน



หมุนตามทุน

■ ■ โทรคมนาคมเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ประชาชนและประเทศชาติควรเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด โดยขณะนี้ผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคมกำลังปรับตัว เข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับเทคโนโลยีทันสมัย อาทิ ระบบ AI เทเลเมดิซีน และสมาร์ตซิตี้ เป็นต้น ดังนั้นจำเป็นต้องมีการลงทุนเพิ่มเติม และใช้เงินจำนวนมาก ดังนั้น การควบรวม “ทรู และ ดีแทค” ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา ด้วยเหตุผลว่าเพื่อปรับโครงสร้างทางธุรกิจและพัฒนาต่อยอดธุรกิจ โทรคมนาคมภายใต้บริษัทใหม่ไปสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยี (technology company) ที่ทั้งคู่จะถือหุ้น และบริหารร่วมกันอย่างเท่าเทียมในรูปแบบที่เรียกว่า “equal partner” ถือได้ว่า อีกหนึ่งการปรับตัวของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ให้เกิดเป็นผู้เด่น 3 ราย ที่มีความใกล้เคียงกันมากขึ้น

รายหนึ่งมาจากรัฐ ที่ก่อนหน้านี้รวมตัวกันคือ NT ที่มาจาก CAT และ TOT และรายที่สองคือเอไอเอส ที่มีขนาดใหญ่ในเชิงมูลค่าบริษัทใหญ่กว่าคู่แข่งกว่า 6 เท่า และบริษัทที่สาม เป็นการควบรวมของทรูและดีแทค ซึ่งหลังการควบรวมจะเกิดเป็นบริษัท 3 ราย ที่มีขนาดใกล้เคียงกันมากขึ้น และเกิดการแข่งขันอย่างเต็มที่ และพร้อมลงสนามแข่งกับผู้เล่นดิจิทัลที่เข้ามาดิสรูปต์ในอุตสาหกรรม

การปรับตัวเพื่อประโยชน์ของประชาชน

โทรคมนาคมไทย และมีความพร้อมในการสร้างนวัตกรรมมากขึ้น

ล่าสุด (22 ก.ค. 2565) กลุ่มเทเลนอร์ และ ซี.พี. จัดงานแถลงข่าวร่วมกันอีกครั้ง โดยระบุว่า เพื่ออัปเดตความคืบหน้า นำโดย นายชิวเว่ เบรกเก้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เทเลนอร์กรุ๊ป และนายสุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ประกาศย้ำชัดเจน การควบรวมครั้งนี้ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล และภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปของระบบการแข่งขัน

นายสุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ย้ำว่า โทรคมนาคมไม่ได้แข่งกับโทรคมนาคมด้วยกัน แต่แข่งกับผู้ประกอบการระดับโลกอย่าง โอทีที (over the top) ถ้าดูรายได้อุตสาหกรรมมือถือใน 2-3 ปีที่ผ่านมาจะพบว่าลดลงทุกราย แต่การลงทุนสูงขึ้น เพราะต้องเปลี่ยนเทคโนโลยีจาก 4G 5G และอื่นๆ รายได้จากบริการเสียงตกรุนแรงต่อเนื่องทุกปี ทำให้สนามการแข่งขันเปลี่ยนไปมาก ขณะที่ศักยภาพการแข่งขันของทั้งสององค์กรก็ลดลงไปเรื่อยๆ ทั้งคู่ก่อนนี้สูงขึ้นจากการลงทุนและเพื่อส่งเงินให้ภาครัฐ ทำให้ไม่สามารถลงทุนได้เต็มที่ การร่วมมือกันจึงทำให้ทั้งคู่แข็งแกร่ง และบริษัทอื่นที่เข้าร่วมมือกับ กสทช. ในการกำหนดมาตรการเพื่อดูแลผลประโยชน์ของผู้บริโภค เป็นการควบรวมที่ส่งเสริมให้เกิดการ

แข่งขันได้ดีขึ้น และอาจทำให้ดัชนีการกระจุกตัวตามหลักเศรษฐศาสตร์ (HHI) มีโอกาสลดลงได้เพราะความร่วมมือทำให้มีการแชร์ใช้โครงข่ายร่วมกัน ทำให้คุณภาพการบริการดีขึ้น

นอกจากประโยชน์ที่จะเกิดโดยธรรมชาติของลูกค้าทรูและดีแทคแล้ว ยังมีการเชื่อมโยงคลื่นความถี่ และทรัพยากรโครงข่ายต่างๆ การพัฒนาคุณภาพบริการจะดีขึ้น เพราะข้อจำกัดด้านการลงทุนของทั้งคู่จะหายไป โดยบริษัทยินดีทำงานร่วมกับ กสทช. เพื่อตอบสนองเงื่อนไขต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชนผู้ให้บริการ

ด้านนายชิวเว่ เบรกเก้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเทเลนอร์ กรุ๊ป กล่าวเสริมว่า การร่วมมือของ ซี.พี.และเทเลนอร์ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่จะไม่เข้าไปควบคุมในบริษัทที่ตั้งใหม่ แต่จะเป็นลักษณะของความร่วมมือที่พัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกันในการส่งมอบนวัตกรรม และร่วมสร้างระบบนิเวศให้สตาร์ทอัพในประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 1.ตั้งกองทุน สนับสนุนสตาร์ทอัพ 2.ตั้งศูนย์บ่มเพาะเทคโนโลยี 3.การเชื่อมโยงตลาดในประเทศกับสู่สากลโดยความแข็งแกร่งของทั้งเทเลนอร์ และ ซี.พี.กรุ๊ปที่มีความโดดเด่นในตลาดโลก เมื่อ landscape ของธุรกิจเปลี่ยนไปแล้ว ดังนั้นการแข่งขันย่อมเปลี่ยนไป

ในฟากฝั่ง กสทช. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. กล่าวว่า ภายในวันที่ 3 ส.ค.นี้ สำนักงาน กสทช. จะรวบรวมผลการศึกษาทั้งหมดเพื่อนำเสนอให้

บอร์ดพิจารณา ซึ่งมีทั้งผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการทั้ง 4 ชุด, การจัดทำไฟกัสรูป และการศึกษาของหน่วยงานภายนอก เช่น จุฬาฯ เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าบอร์ดแต่ละท่านจะใช้เวลาแค่ไหน ยืนยันได้ว่าการพิจารณาเรื่องนี้จะไม่ยืดเยื้อและไม่มีการขยี้แน่นอน

รศ.ดร.ศุภชัย ศุภชลาศัย กรรมการ กสทช. ด้านเศรษฐศาสตร์ กล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยว่า ธุรกิจโทรคมนาคมเป็นธุรกิจพิเศษที่ในทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่า “มาร์เก็ตเฟลีย์” คือไม่สามารถให้ทุกคนเข้ามาทำ การเริ่มต้นจึงต้องมีการจัดการประมูล ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขัน โดยกสทช.ยังเข้ามาดูแลเรื่องการกำกับ “ราคา” ให้เหมาะสม ทั้งกับผู้ประกอบการ และผู้บริโภค

อย่างไรก็ตาม จากนี้ไปต้องจับจ้องรอดูและวัดใจการพิจารณาของ กสทช.จะวางกรอบการพิจารณาออกมาในรูปแบบใด ต้องเร่งออกกฎระเบียบมาโดยเร็ว เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกรายมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ภายใต้กฎระเบียบเดียวกัน และเสียภาษีเดียวกัน เพราะเมื่อวันนี้ อุตสาหกรรมโทรคมนาคมไม่สามารถย้ายอยู่กับที่ได้ การปรับตัวต้องเกิดขึ้นเพื่อให้ทันโลกทันยุคสมัยที่ก้าวล้ำเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ดังนั้น การควมรวมทรวงักบี๊แตก จะทำให้มีผู้ประกอบการมีความสามารถใกล้เคียงกัน ส่งผลให้มีการแข่งขันเท่าเทียมกัน และคาดว่าจะมีการแข่งขันมากขึ้น การแข่งขันจะเกิดนวัตกรรมมากขึ้น เพื่อเป้าหมายสำคัญ คือ ประชาชาติและประชาชนที่จะได้รับประโยชน์สูงสุด

กระบอกไอพุด